

## บทที่ 5

### สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ศึกษานำมาสรุปผลอภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้

#### วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

#### สมมุติฐานการศึกษา

1. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับปานกลาง
2. คณะกรรมการหมู่บ้านที่มี เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

## ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

### 1. ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 18 หมู่บ้าน รวม 294 คน (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง. 2551 : 2 – 3 )

### 2. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน จำนวน 294 คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

## เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา

ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านต่างๆ โดยแบ่งระดับของการดำเนินงานเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating-Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มากปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 7 ข้อ

## การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย t-test ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบการดำเนินงานใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

## สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัย การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ คณะกรรมการหมู่บ้าน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะในการศึกษา ปรากฏผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 170 คน จำแนกตามเพศ การศึกษาและอาชีพ พบว่า

เมื่อจำแนกตามเพศ ส่วนมากเป็นเพศชายมีจำนวน 105 คน รองลงมาคือเพศหญิงมีจำนวน 65 คน จำแนกตามการศึกษา ระดับการศึกษาประถมศึกษาที่มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 77 คน รองลงมาคือ ปวส. หรือ อนุปริญญาขึ้นไป จำนวน 51 คน และมัธยมศึกษาหรือ ปวช. จำนวน 42 คน จำแนกตามอาชีพ อาชีพที่พบมากที่สุดคือ เกษตรกร จำนวน 122 คน รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 28 และอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 20 คน

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับ จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร ด้านการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามเพศแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เรียงลำดับจากจำนวนมากไปน้อย พบว่า

ข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรมีการจัดหาถังขยะให้เพียงพอ ควรมีการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะอย่างเหมาะสม ควรมีการส่งเสริมประชาชนปลูกพืชปลอดสารพิษ ควรมีการส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสาน ควรมีการส่งเสริมอาชีพของคนพิการ ควรมีการปลูกเป็นประจำ ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ควรมีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ควรมีการส่งเสริมการผลิตสินค้าของชุมชน ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ควรให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ควรมีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควรมีการจัดหาสถานที่ออกกำลังกายให้กับประชาชน ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน ควรมีการให้ทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ควรมีการซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ควรมีการร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

### อภิปรายผล

จากผลการศึกษา ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะว่า

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางมีการซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยังไม่ได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นบางครั้ง แต่ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง

4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง มีการอบรมเกี่ยวกับโรคติดต่อให้กับประชาชนเป็นบางครั้ง ไม่ได้ทำเป็นประจำ

5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางส่งเสริมเยาวชนเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น

6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางมีการส่งเสริมอาชีพเป็นบางครั้ง เป็นการเพียงเฉพาะกิจ

7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้ส่งเสริมอาชีพคนพิการ แต่ยังไม่ทั่วถึง ผลการศึกษาสอดคล้องกับศิริพงษ์ มุขศรี (2541 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย การดำเนินงานขององค์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสกลนคร พบว่า การดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เกรือณรงค์ พงษ์รัตน์ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามความคิดเห็นของ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษาเฉพาะกรณีของอำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามความคิดเห็นของ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับคุณาวุฒิ ชัยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาด้าน การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การ บริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับเด่นดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของ คณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด มหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับพรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัด มหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ไม่สอดคล้องกับสถาบันดำรงราชานุภาพ (2539 : 69-84) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่าปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ การที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานยังขาดความแม่นยำ ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาตำบล การจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน การประสานงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีพื้นที่ติดต่อกันในการจัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกันในการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจและเจตนาของผู้ปฏิบัติ และมีการอาศัยช่องว่างของกฎหมาย เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบล และในเรื่องการกำกับดูแลของอำเภอและจังหวัด พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องอัตรากำลังและอำเภอ ยังสับสนในบทบาทการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่สอดคล้องกับ จรัส สุวรรณมาลา (2541 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลที่ศึกษาขาดประสิทธิภาพทางการจัดทำงานงบประมาณ การบริหารรายได้ การบริหารรายจ่าย อยู่ในระดับต่ำ ไม่สอดคล้องกับ ประพันธ์ วรรณบวร (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพบว่าสมาชิกสภาที่อยู่ในฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ สุกัญญา นุตรอำคา (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาเฉพาะจังหวัดพะเยา พบว่าผู้บริหาร ประธานสภา และพนักงานส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับสูง ไม่สอดคล้องกับ สัมฤทธิ์ สุขสงค์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลจากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพการบริหารอยู่ในระดับต่ำ ไม่สอดคล้องกับ อำพล ลมปลิว (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความสามารถของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารงานพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีระดับความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับสูง

สมมติฐานที่ 2 คณะกรรมการหมู่บ้านที่มี เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า

คณะกรรมการหมู่บ้านที่มี เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

1. คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง มีความเข้าใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่แตกต่างกัน
2. การประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วถึงจึงทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านยาง ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับเครือณรงค์ พงษ์รัตน์ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีของอำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานและความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ชัยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับเด่นดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็น โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับพรพรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่างผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับพรพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการรับการค้าขายโอนภารกิจตามโครงการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2538 แต่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใช้ระเบียบนายกรัฐมนตรีกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ทำให้เกิดความแตกต่างในการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับประพันธ์ วรรณบุตร (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ประชาชนมีรายได้ต่อปีอยู่ระหว่าง 20001-40000 เป็นสมาชิกโดยการเลือกตั้งมากกว่าสมาชิก โดยตำแหน่งและส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในงานพัฒนา ก่อนเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสุกัญญา บุตรอำคา (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ผู้บริหาร ประธานสภา และพนักงานส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับสูง พฤติกรรมการบริหารงานงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยการจ่ายมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบลประจำปี แต่จะแตกต่างในเรื่องประเภทโครงการที่ทำการพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาเกือบครอบคลุมทุกด้านบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ประชาชนมีความพึงพอใจ

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

จากผลการศึกษา การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ศึกษาได้กำหนดข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ ดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางควรมีการจัดให้มีการซ่อมแซมดูแลรักษาถนนให้ใช้การได้ดีทุกฤดูกาล

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางควรมีการจัดให้มีที่ทิ้งขยะที่เหมาะสมห่างไกล

จากชุมชน



1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ควรจัดให้มีการฝึกอาชีพให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง

1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ควรจัดให้มีการพัฒนาอาชีพผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการช่วยเหลือตนเองได้

1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางควรมีการประชาสัมพันธ์งานของ อบต. ให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

1.6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแผนยุทธศาสตร์

## 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้กับประชาชน

2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ